

Số: /HĐQBTTTE
V/v vận động ủng hộ Quỹ
Bảo trợ trẻ em năm 2024

Phong Thổ, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, trên địa bàn huyện;
- Các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 04/HĐBTQ, ngày 14/5/2024 của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2024; Công văn số 730/SLĐTBXH-PCTNXHBVTE, ngày 14/5/2024 của Sở Lao động-TB&XH về việc thực hiện công tác thành lập, vận động và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Phong Thổ tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng; số trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được trợ giúp ngày càng tăng. Năm 2023, từ các nguồn tài trợ và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Phong Thổ nói riêng cùng các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình hỗ trợ cho trẻ em mắc tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật; hỗ trợ điểm vui chơi; xây dựng cầu cho trẻ em đến lớp; hỗ trợ học bổng; hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, thiên tai, hỏa hoạn, di chứng chất độc hóa học; tặng quà cho trẻ em nhân dịp Lễ, Tết...

Với tinh thần tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Thổ trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện Phong Thổ trong thời gian qua. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn huyện hiện nay vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em sống trong các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như đảm bảo các quyền cho trẻ em; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng theo quy định của Luật trẻ em năm 2016; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất

nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 1606/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Thổ kêu gọi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; doanh nghiệp, Hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện; nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện... cùng chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện với các hình thức sau:

- Bằng hiện vật: Xây dựng nhà bán trú, các điểm vui chơi giải trí; phương tiện đi lại; thiết bị, đồ dùng học tập, chăn màn, quần áo, ...

- Bằng tiền mặt: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các hộ gia đình, các tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện với tấm lòng hảo tâm, tương thân tương ái hãy tham gia ủng hộ tiền mặt (tối thiểu 50.000 đồng/người) để Quỹ có nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện.

Do hiện nay, Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phong Thổ đang tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo các quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nên mọi sự đóng góp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sẽ gửi về **QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU**, số tài khoản 3761.0.1086255.91012; Mã ĐVQHNS: 1086255 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thời gian ủng hộ: Bắt đầu từ ngày **01/6/2024**.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ sẽ sao y bản chính chứng từ nộp tiền gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (nội dung ủng hộ ghi rõ: Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2024). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Lao động -TB&XH để được hỗ trợ. Điện thoại: 0384.710.611./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUỸ BTTE HUYỆN
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Mai Thị Hồng Sim**

